

## การแข่งขัน *ENDGAME 3: Rules of the game*

### กฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างเป็นทางการ

#### ฉบับประเทศไทย

#### กฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน *ENDGAME 3: Rules of the game*

การเข้าร่วมส่วนใดส่วนหนึ่งของการแข่งขัน *ENDGAME 3: Rules of the game* (“การแข่งขัน”) ถือว่าคุณยอมรับและตกลงจะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างเป็นทางการ (“กฎอย่างเป็นทางการ”) ของการแข่งขันนี้ คุณมีหน้าที่จะต้องทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับกฎต่างๆตลอดการแข่งขัน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้กฎอย่างเป็นทางการระบุไว้ที่เว็บไซต์ [www.endgamerrules.com](http://www.endgamerrules.com) (“เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ”) ตลอดทั้งการแข่งขันนี้

คุณต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะชนะการแข่งขัน การฝ่าฝืน พยายามฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้หรือตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของซอฟต์แวร์หรือใบอนุญาตใดๆ) (“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”) อาจทำให้คุณถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน และต้องรับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว

การแข่งขันนี้ไม่สามารถอาศัยโชคชะตาเพื่อให้ชนะได้

#### การลงทะเบียน

หนังสือเรื่อง “*Endgame 3: Rules of the game*” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหากฎแฉที่ซ่อนอยู่ ในการแข่งขันนี้จะประกอบด้วยปริศนาต่างๆและเบาะแสที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหนังสือดังกล่าวทั้งในแบบฉบับพิมพ์และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (“หนังสือ”) ที่จะบอกเกี่ยวกับปริศนาและเบาะแสต่างๆสำหรับใช้ในขั้นตอนที่ 1 ของการแข่งขัน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันได้นั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่เว็บไซต์ <https://starchamber.keplerfuturistics.com> โดยต้องระบุข้อมูลสำคัญต่างๆสำหรับการแข่งขันให้ครบถ้วน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้อง 1. มีหนังสือ 2. สามารถเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 3. มีบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Google ตลอดทั้งการแข่งขันนี้ บริษัท Third Floor Fun จำกัด (“สปอนเซอร์”) จะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าในการแข่งขันของคุณ โดยคุณเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดการแข่งขัน ผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Google ของคุณเองก่อน จึงจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

การทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือที่อาจเกี่ยวข้องกับหนังสือนี้ ไม่มีผลต่อความคืบหน้าในการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วมหรือชนะการแข่งขันได้โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด ใช้ หรือเล่นเกมใดๆที่แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอาจเสนอให้

## กฎการเล่น

การแข่งขันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ซึ่งบริษัท HarperCollins Publishers จำกัด (“สำนักพิมพ์ของอเมริกา”) และสำนักพิมพ์อื่นใดในเขตอำนาจหรือพื้นที่ต่าง ๆ นั้น (ในที่นี้เรียกรวมกับสำนักพิมพ์ของอเมริกาว่า “สำนักพิมพ์”) มิได้เป็นผู้เข้าร่วม สปอนเซอร์ ผู้ดูแลการแข่งขัน หรือมีหน้าที่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันนี้

เบาะแสต่างๆที่ปรากฏในหนังสือนั้นสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการไขปริศนาในหนังสือ เบาะแสดังกล่าวอาจนำไปสู่ปริศนาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือด้วย โดยเบาะแสดังกล่าวอาจปรากฏในรูปแบบเบาะแสดตัวอักษร เบาะแสภาพ รหัส อักษรไขว้ และ/หรือลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจต่างๆที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการค้นหา ทั้งรูปภาพ วิดีโอ พิกัดแผนที่ เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ในหนังสืออาจมีข้อมูลที่สามารถนำไปตีความเป็นเบาะแสได้ หรืออาจไม่ใช่เบาะแสก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคุณว่าข้อมูลใดจะเป็นประโยชน์ต่อการไขปริศนาในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับปริศนาและเบาะแสมิเหมือนกัน (แม้ว่าผู้เข้าแข่งขันบางท่านอาจเข้าถึงปริศนาและเบาะแสบางส่วนได้เร็วกว่าผู้เข้าแข่งขันอื่น ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ในการไขปริศนา ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) การใช้หนังสือเสียงจะมองไม่เห็นเบาะแสภาพที่สำคัญสำหรับการไขปริศนาในการแข่งขันนี้

ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆที่ทางสปอนเซอร์ได้จัดเตรียมไว้เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันนั้นถูกต้องครบถ้วน แต่ก็อาจมีปริศนาและเบาะแสบางส่วนที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ข้อมูลบางอย่างอาจดูมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เบาะแสสำหรับการไขปริศนา ความผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ หากสปอนเซอร์พบความผิดพลาดเหล่านี้ ทางสปอนเซอร์จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หากคุณพบเห็นความผิดพลาดใด คุณสามารถแจ้งสปอนเซอร์ได้ตามข้อมูลที่ปรากฏในตอนท้ายของกฎการแข่งขันนี้

ผลลัพธ์ของการไขปริศนาแต่ละข้อจะนำไปสู่ปริศนาข้อต่อไปจนกระทั่งถึงปริศนาข้อสุดท้าย ปริศนาบางข้อที่จำเป็นต้องไขเพื่อชนะการแข่งขันนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้ในวันที่ 9 มกราคม 2560 (“วันเริ่มต้น”) เพราะฉะนั้นการไขปริศนาข้อสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นในเวลาใดๆที่กำหนดไว้ได้ อาจไม่ได้หมายความว่าคุณไขปริศนาทั้งหมดภายในการแข่งขันนี้แล้ว ปริศนาในการแข่งขันจะเปิดเผยออกมาเป็นสองขั้นตอนตลอดการแข่งขัน ขั้นตอนแรก (“ขั้นตอนที่ 1”) ของการแข่งขันเริ่มขึ้นในวันเริ่มต้น

ขั้นตอนที่สองของการแข่งขัน (“ขั้นตอนที่ 2”) จะแบ่งออกเป็นสามช่วง โดยปริศนาในแต่ละช่วงจะเปิดเผยในสามวันแยกกัน วันดังกล่าวถือเป็นอำนาจการตัดสินใจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลเรื่องวันดังกล่าวจะส่งไปให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ไว้ตอนลงทะเบียน การเข้าถึงปริศนาในแต่ละช่วงของขั้นตอนที่ 2 นี้จะพิจารณาจากการไขปริศนาในขั้นตอนก่อนหน้าหรือช่วงก่อนหน้า โดยเทียบกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านอื่นๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไขปริศนาได้เร็วกว่าจะได้รับรางวัลให้เข้าถึงปริศนาในขั้นตอนต่อไปหรือช่วงต่อไปได้ก่อนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไขปริศนาได้ช้ากว่า การเข้าถึงปริศนาข้อต่อไปก่อนผู้อื่นนั้นจะพิจารณาในอัตราส่วน 2:1 หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดที่ได้รับสิทธิเข้าถึงปริศนาช่วงต่อไปก่อนได้เข้าถึงปริศนาแล้ว ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือก็จะเข้าถึงปริศนาต่อไปได้เมื่อไขปริศนาทั้งหมดในขั้นตอนหรือช่วงก่อนหน้านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ค. ไขปริศนาทั้งหมดในช่วงที่ 1 ของขั้นตอนที่ 2 ได้หลังจาก (i) วันเปิดเผยปริศนาแรกในช่วงที่ 2 ของขั้นตอนที่ 2 และ (ii) ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่ได้รับสิทธิเข้าถึงปริศนาสำหรับปริศนาช่วงที่ 2 ของขั้นตอนที่ 2 เข้าถึงปริศนาแล้ว หากเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ค. ก็จะเข้าถึงปริศนาแรกในช่วงที่ 2 ของขั้นตอนที่ 2 ได้ทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับวันเปิดเผยปริศนาของขั้นตอนที่ 2 รวมถึงวิธีการเข้าถึงปริศนาแรกในช่วงถัดไปของการแข่งขันนั้น สปอนเซอร์จะส่งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน สปอนเซอร์ (รวมถึงบริษัทแม่โดยตรงและโดยอ้อม บริษัทสาขา บริษัทในเครือของสปอนเซอร์ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของแต่ละบริษัท ซึ่งในที่นี้จะเรียกโดยรวมว่า “คณะสปอนเซอร์”) ผู้จัดจำหน่าย ผู้ออกแบบเว็บไซต์ ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการคลังสินค้า ตัวแทนประกันภัย ตัวแทนคณะตัดสิน บุคคลใดที่มีส่วนร่วมในการบริหาร การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการแข่งขัน รวมถึงหน่วยงานใดๆ ที่ทำสัญญากับสปอนเซอร์เพื่อนำเสนอรางวัลใหญ่โดยไม่ได้จำกัดเพียงเท่าที่ระบุไว้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (ซึ่ง ณ วันที่ประกาศกฎอย่างเป็นทางการนี้ คือ บริษัท Desert Palace บริษัทในเครือของ d/b/a Caesars Palace) รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของแต่ละหน่วยงานเหล่านี้ (ในที่นี้จะเรียกรวมว่า “คณะจัดการแข่งขัน”) และสำนักพิมพ์ จะถือว่าไม่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้อาจไม่ได้เตรียมการทั้งหมดหรือบางส่วนของการแข่งขันไว้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนโดยพร้อมกัน หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมส่วนหนึ่งส่วนใดในการแข่งขันได้เมื่อส่วนนั้นๆ เปิดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านนั้นเข้าร่วมได้ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หน่วยงานใดที่ทำสัญญากับสปอนเซอร์เพื่อนำเสนอรางวัลใหญ่ (ซึ่ง ณ วันที่ประกาศกฎอย่างเป็นทางการนี้ คือ บริษัท Desert Palace บริษัทในเครือ d/b/a Caesars Palace) และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทแม่ของหน่วยงานนั้น ถือว่าเป็นคณะจัดการแข่งขัน แต่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของการแข่งขันนี้ ส่วนสำนักพิมพ์ต่างๆ นั้นถือว่าไม่ใช่คณะจัดการแข่งขัน การทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนี้ไม่ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าถึงปริศนาที่อยู่ภายในการแข่งขัน และไม่ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมผ่านการแข่งขัน

การแข่งขันนี้อาจมอบรางวัลหลายรางวัลได้ (ตามที่จะอธิบายไว้ในรายละเอียดด้านล่าง) บุคคลแรกที่ไขปริศนาทั้งหมดในการแข่งขันได้จะได้รับรางวัลใหญ่ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งรางวัลใหญ่และรางวัลอื่นๆ ไม่ปรากฏอยู่ในบริเวณใดๆ ที่การเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรบกวน ชดชวาง ทำลาย หรือบุกรุกสถานที่ สิ่งของ ตำแหน่ง หรือพื้นผิว ปริศนา

ต่างๆ ไปได้โดยใช้ความรู้และความสามารถของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น การแข่งขันนี้ไม่สามารถอาศัยโชคชะตาเพื่อให้นักชนะได้

หากคุณเข้าร่วมการแข่งขันโดย (i) กระทำการใดไปในทางรบกวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่น (ii) กระทำการใดที่พิจารณาแล้วเป็นการรบกวน ละเมิด ช่มชู้ หรือก่อความรำคาญให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือบุคคลอื่น (iii) กระทำการใดที่ทำให้คุณได้ข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่น (รวมถึงความพยายามแฮ็กเว็บไซต์และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแข่งขันนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใด) การกระทำดังกล่าวนี้อาจทำให้คุณถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันทีที่คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่กระทำการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้สาธารณชนเห็นว่าผลลัพธ์ของปริศนาใดๆ (หรือบางส่วนของปริศนา) ในการแข่งขันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามความเชื่อของคุณ การไม่ปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวนี้อาจทำให้คุณถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Google เข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากคุณใช้บัญชีดังกล่าวมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน จะส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเช่นกัน

## สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนใดๆ (หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลเหล่านี้) ของ (i) สปอนเซอร์ (ii) คณะสปอนเซอร์ (iii) คณะจัดการแข่งขัน หรือ (iv) สำนักพิมพ์ใดๆ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้

คุณต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่คล้ายกับการแข่งขันนี้ ก็ให้ใช้เกณฑ์อายุที่มากกว่าดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมการแข่งขัน กรณีบุคคลใดมีอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้ นอกจากนี้เพื่อให้มีสิทธิได้รับรางวัลใหญ่ เมื่อใดที่สปอนเซอร์ร้องขอ ผู้ชนะการแข่งขัน หรือผู้ปกครอง หรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายของผู้ชนะการแข่งขัน (แล้วแต่กรณี) ต้องลงชื่อในเอกสาร W-9 (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และ (หากได้รับการอนุญาตจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบประวัติ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) (เอกสาร W-9 หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร และการตรวจสอบประวัติในที่นี้เรียกรวมว่า “เอกสารการรับรางวัล”) ซึ่งเอกสารการรับรางวัลดังกล่าวนี้จะต้องส่งคืนให้กับสปอนเซอร์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

บุคคลทั่วไปสามารถซื้อหนังสือได้จากที่ใดก็ตามที่ขายหนังสือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่และจากกฎอย่างเป็นทางการนี้ หากการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ใด การแข่งขันก็ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่นั้น

## วิธีการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน

การแข่งขันนี้อาจมอบรางวัลได้ถึง 13 รางวัลที่สัมพันธ์กับการแข่งขัน (“รางวัล”)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้มีสิทธิถูกต้อง 12 คนแรกที่ไขปริศนาทั้งหมดในขั้นตอนที่ 1 และช่วงที่ 1 ของขั้นตอนที่ 2 (“ปริศนาบ็อกซ์เซ็ท”) และได้รับการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง จะได้รับบ็อกซ์เซ็ท ENDGAME ซึ่งประกอบด้วยนวนิยาย ENDGAME ทั้งหมด (ENDGAME: The Calling, ENDGAME: Sky Key, ENDGAME: Rules of the game) นวนิยายขนาดสั้นของ ENDGAME (The Complete Training Diaries และ The Complete Zero Line Chronicles) เรื่องละ 1 เล่ม พร้อมลายเซ็นผู้เขียน (“บ็อกซ์เซ็ท”) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้มีสิทธิถูกต้องคนแรกที่ไขปริศนาทั้งหมดและได้รับการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จะได้รับรางวัลมูลค่า 250,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (“รางวัลใหญ่”)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับบ็อกซ์เซ็ทอาจได้รับรางวัลใหญ่ด้วย ถ้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนนั้นไขปริศนาทั้งหมดในการแข่งขันได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

การแข่งขันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นไปจนกระทั่งมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นก่อน (i) วันที่ปริศนาทั้งหมดถูกไขได้ ผู้ชนะได้รับยกย่อง ผ่านการตรวจสอบ และสปอนเซอร์ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันต่อสาธารณะ หรือ (ii) วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (“วันสิ้นสุด”) (ช่วงระยะเวลาที่การแข่งขันดำเนินอยู่ในที่นี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแข่งขัน”) สปอนเซอร์จะติดต่อผู้เข้าแข่งขันที่ไขปริศนาทั้งหมดได้เป็นคนแรกโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนการแข่งขัน ในกรณีที่จำเป็น สปอนเซอร์จะยังคงติดต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นที่ไขปริศนาบ็อกซ์เซ็ทได้ หรือไขปริศนาทั้งหมดในการแข่งขันได้ (เรียงลำดับตามการไขปริศนาบ็อกซ์เซ็ทหรือปริศนาทั้งหมดสำเร็จ) จนกระทั่งมีผู้เข้าร่วมผู้มีสิทธิถูกต้องได้ผ่านการตรวจสอบเป็นผู้ชนะการแข่งขัน จนกว่าสปอนเซอร์จะประกาศผู้ชนะการแข่งขันต่อสาธารณะ ผู้ที่ได้รับการติดต่อจากสปอนเซอร์ตกลงว่าตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน เขาหรือเธอจะไม่ประกาศใดๆต่อสาธารณะว่าเขาหรือเธอไขปริศนาทั้งหมดได้แล้ว หรือว่าเขาหรือเธอได้รับการติดต่อจากสปอนเซอร์เกี่ยวกับการไขปริศนาทั้งหมดได้ โดยจะไม่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เว็บเพจส่วนบุคคล หรือวิธีการทางสื่อออนไลน์ใดๆ กระบวนการระบุผู้ชนะจะขอให้ผู้ชนะแต่ละคนแสดงให้เห็นว่าไขปริศนาแต่ละข้อได้ รวมทั้งปริศนาบ็อกซ์เซ็ทและปริศนาทั้งหมด ตามแต่ที่เหมาะสม ตามความพอใจของสปอนเซอร์เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากมีการเสมอกัน จะใช้ปริศนาข้อตัดสินผู้ชนะแต่ละคน (หรือบิดามารดา หรือผู้คุ้มครองตามกฎหมาย ของเขาหรือเธอ) ต้องแสดงเอกสารหลักฐานในการ เพื่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัล

รางวัลใหญ่จะมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพียงคนเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีสิทธิถูกต้องไขปริศนาทั้งหมดได้จนถึงวันสิ้นสุด (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆที่ระบุไว้ในที่นี้) สปอนเซอร์จะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดมีความคืบหน้าในการแข่งขันมากที่สุดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน วัดจากระบบการติดตามภายในของสปอนเซอร์ ในขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันต้องแสดง

ให้สปอนเซอร์พอใจว่าไซบริคณาแต่ละข้อในการแข่งขันได้สำเร็จ ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน จะใช้บริคณาพิเศษเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะ ผู้ชนะการแข่งขัน (หรือผู้ปกครอง หรือผู้คุมครองตามกฎหมายของผู้ชนะการแข่งขัน แล้วแต่กรณี) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เอกสารการรับรางวัลด้วย เพื่อให้เขาหรือเธอยังคงมีสิทธิในการรับรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไซบริคณาทั้งหมดได้ ผู้ชนะเพียงคนเดียวอาจได้รับทั้งบ็อกซ์เซ็ทและรางวัลใหญ่ การร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมมือกันในการแข่งขัน (แม้ว่าจะมีข้อห้ามชัดเจนดังที่กล่าวไปแล้ว) การร่วมมือกันดังกล่าวจะทำให้คณะสปอนเซอร์หลุดพ้นจากรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือการจัดเตรียมการใดๆที่ได้ทำไว้ระหว่างกัน หากคณะสปอนเซอร์หน่วยงานใดได้รับความเสียหายหรือเสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ซึ่งเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจากการร่วมมือกันของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ร่วมมือกันทั้งหมดตกลงว่า (โดยร่วมกันและโดยเฉพาะตัว) จะชดใช้ค่าความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืนให้แก่คณะสปอนเซอร์นั้น

## รางวัลใหญ่

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลในปริมาณหรือรูปปลั๊กซันด์เดียวกับที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ละรางวัลจะมอบตามที่กำหนดไว้ ไม่มีรางวัลอื่นอีกนอกจากรางวัลใหญ่นี้

หน้าที่ชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากการชนะรางวัลใหญ่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะการแข่งขันแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา รางวัลใหญ่หรือบางส่วนของรางวัลอาจถูกระงับในช่วงรอการพิจารณาอัตราภาษีที่เหมาะสมที่จะต้องจ่ายสำหรับการรับรางวัล ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันต้องเซ็นเอกสาร W-9 ของกรมสรรพากร (เรียกกรวมกับเอกสารเกี่ยวกับภาษีอื่นๆที่สปอนเซอร์ต้องแสดงต่อเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องว่า “เอกสาร W-9”) และส่งเอกสารคืนให้แก่สปอนเซอร์ภายในเวลาห้าวันทำการ นับตั้งแต่วันที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันได้รับแจ้งจากสปอนเซอร์ว่าตนอาจชนะการแข่งขัน เมื่อสิ้นปีภาษีของปีที่มอบรางวัลใหญ่ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเอกสาร IRS 1099 (และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้ชนะการแข่งขันอาศัยอยู่) ซึ่งแจ้งมูลค่าของรางวัลใหญ่เพื่อใช้คำนวณภาษีเงินได้ ผู้ชนะการแข่งขันต้องแจ้งการรับรางวัลใหญ่ต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมาย หากผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขัน (i) ไม่ได้เซ็นเอกสาร W-9 และคืนเอกสารกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ii) ไม่ได้แจ้งหมายเลขประกันสังคมส่วนบุคคลที่ถูกต้องที่ออกให้เขาหรือเธอโดยเฉพาะให้แก่ทางสปอนเซอร์ (หรือหน่วยงานใดๆที่กระทำในนามของสปอนเซอร์) ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด (iii) ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่ภาษี หรือ (iv) ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอากรภายในเขตพื้นที่ที่เขาหรือเธออาศัยอยู่อย่างครบถ้วน ทำให้สปอนเซอร์ (หรือหน่วยงานใดๆที่กระทำในนามของสปอนเซอร์) ไม่สามารถแจ้งภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลใหญ่ได้อย่างถูกต้อง จะถือว่าผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันละสิทธิทั้งหมดและสิทธิใดๆในรางวัลใหญ่ โดยบุคคลถัดไปที่สามารถไซบริคณาทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาแข่งขัน ได้รับกุญแจ และผ่านการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ จะได้รับ

การประกาศเป็นผู้ชนะการแข่งขันแทน ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน จะใช้ปริศนาพิเศษเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะ ผู้ชนะการแข่งขันควรปรึกษาที่ปรึกษาอิสระด้านภาษีเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีจากการชนะการแข่งขันและรับรางวัลใหญ่

ผู้ชนะการแข่งขันอาจต้องเสียเวลาเดินทางไปยังหรือภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรับรางวัลใหญ่ การไปรับรางวัลใหญ่นี้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของผู้ชนะการแข่งขันและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการมารับรางวัลนี้เอง ผู้ชนะการแข่งขันจะต้องชำระค่าเดินทางและค่าที่พักที่เขาหรือเธอใช้จ่ายไปเพื่อมารับรางวัลนี้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ทางสปอนเซอร์จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆสำหรับการรับรางวัลใหญ่จากผู้ชนะการแข่งขัน

### สิทธิในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว

ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันจะต้องทำหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรับผิดชอบ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (“หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร”) ซึ่งหนังสือดังกล่าวนี้จะเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสำหรับการแข่งขันและไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎใดๆ รวมถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของการแข่งขัน ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันอาจถูกตัดสิทธิโดยการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมและจะไม่มีสิทธิรับรางวัลใหญ่ ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันอาจถูกตัดสิทธิได้หากการละเมิดกฎหมายนั้นทำให้ตนมีข้อได้เปรียบมากกว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันมีอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพื้นที่ที่เขาหรือเธออาศัยอยู่ ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายของบุคคลนั้นจะต้องทำหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคคลนั้นมีสิทธิรับรางวัลใหญ่ หากผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขัน ผู้ปกครอง หรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันมีอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ ปฏิเสธที่จะเซ็นหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาห้าวันทำการนับจากวันที่สปอนเซอร์ขอให้เซ็นเอกสารนั้น ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ ในกรณีที่มีการตัดสิทธิเกิดขึ้น ให้บุคคลถัดไปที่ไขปริศนาทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาการแข่งขัน ได้รับกุญแจ และผ่านการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันแทน ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน จะใช้ปริศนาพิเศษเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะ

ผู้ชนะการแข่งขันอนุญาตให้คณะสปอนเซอร์ใช้ภาพที่เหมือนตัวจริง รูปภาพ รูปพรรณสัณฐาน เสียง ชื่อ และ/หรือวัสดุใดๆที่ขึ้นอยู่กับหรือได้มาจากการนั้น (“ภาพเหมือน”) ไม่ว่าจะโดยลักษณะหรือวิธีการใดๆที่ปรากฏในปัจจุบันหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็ตาม โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ ครอบคลุมสมบูรณ์ ใช้ได้ทั่วโลก เป็นการถาวร และไม่อาจเพิกถอนสิทธิและการอนุญาตนี้ได้ (เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ผู้ชนะการแข่งขันยอมรับการเผยแพร่ใดๆเกี่ยวกับการแข่งขันโดยพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว และโดยสมบูรณ์สำหรับการทำเอกสารการรับรางวัล ผู้ชนะการแข่งขันสละสิทธิและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆสำหรับค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนเกี่ยวกับการใช้ภาพเหมือนของผู้ชนะการแข่งขัน (เว้นแต่ว่าการสละสิทธินั้นละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลใหญ่เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยสปอนเซอร์จะเป็นผู้มีอำนาจอย่าง

เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการละเมิดดังกล่าว) ผู้ชนะการแข่งขันยินยอมให้คณะสπονเซอร์กระทำการหรือไม่กระทำการใดๆที่อาจเป็นการละเมิด “สิทธิโดยธรรม” ของผู้ชนะการแข่งขัน หรือสิทธิอื่นใดที่เทียบเท่าตามหลักกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี

ผู้ชนะการแข่งขันอาจต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือและการแข่งขันตามความต้องการของสπονเซอร์ เว้นแต่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะการแข่งขันอาจถูกส่งไปให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบประวัติลับตามความต้องการและดุลยพินิจของสπονเซอร์แต่เพียงผู้เดียว เพื่อยืนยันคุณสมบัติและช่วยตัดสินใจว่าการใช้งานใดๆเกี่ยวกับชื่อหรือภาพเหมือนของตน ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หนังสือหรือการแข่งขัน จะทำให้สπονเซอร์เสียชื่อเสียงต่อสาธารณะ ถูกสบประมาท ถูกครหา ถูกเยาะเย้ยถากถาง หรือประการอื่นใดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายแก่สπονเซอร์ หนังสือ หรือการแข่งขันหรือไม่ (“การตรวจสอบประวัติ”) การตรวจสอบประวัติจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัตินี้โดยไม่มีข้อยกเว้น สπονเซอร์ขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการกระทำการใดๆในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชนะการแข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อมูลที่สπονเซอร์รวบรวมและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแข่งขันนั้น สπονเซอร์สามารถใช้ได้ตามหลักนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เว้นแต่จะมีการพิจารณาเป็นอย่างอื่นในกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวอาจใช้ร่วมกันได้ระหว่างคณะจัดการแข่งขัน คณะสπονเซอร์ และพันธมิตรอื่นใดของสπονเซอร์ รวมถึงสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี้ (เรียกรวมกันว่า “ผู้รับข้อมูล”) ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้รับข้อมูลมีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวในทุกวัตถุประสงค์หรือในวัตถุประสงค์ใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นการละเมิดนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้รับข้อมูลด้วย คณะจัดการแข่งขัน คณะสπονเซอร์ และพันธมิตรอื่นใดของสπονเซอร์อาจมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเฉพาะของหน่วยงานตนเองที่แตกต่างจากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับสำหรับการแข่งขันก็ได้ สπονเซอร์สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ตนอาจใช้งานด้วย

### **ข้อจำกัดความรับผิด**

คณะสπονเซอร์และสำนักพิมพ์ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของหน่วยงานเหล่านั้นจะไม่รับผิดชอบในภาระหน้าที่หรือความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณในการเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการค้นหากฎหมายด้วย และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สิน โดยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ให้ถือว่าสำนักพิมพ์ไม่ใช่คณะสπονเซอร์



คณะสปอนเซอร์และสำนักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความผิดในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันประเภทนี้ คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณหรือบุคคลอื่นได้กระทำไปในการแข่งขัน คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความตาย ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือกฎอย่างเป็นทางการนี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไม่ให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญา ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวอาจไม่สามารถปรับใช้กับคุณได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะถูกจำกัดไว้ในอัตราสูงสุดที่กฎหมายจะอนุญาตให้กระทำได้

คณะสปอนเซอร์และสำนักพิมพ์ไม่ต้องให้หลักประกันความรับผิดเพื่อคุ้มครองบุคคล กลุ่มคน องค์กร ธุรกิจ ผู้ชม หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าร่วมในการแข่งขันนี้

คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดในกรณี (i) ข้อมูลลงทะเบียนที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ไว้ในขณะลงทะเบียนแข่งขันไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ความล้มเหลว ความบิดเบือน หรือความสับสนในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการแข่งขัน (ii) เกิดความผิดพลาดที่มนุษย์ได้กระทำขึ้น ความผิดพลาดทางเทคนิค ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเลย การขัดขวาง การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในปฏิบัติการ หรือความล้มเหลวในการสื่อสารไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ ระบบ เครือข่าย สายโทรศัพท์ งานดาวเทียม เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่คุณให้บริการใช้สำหรับการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน (iii) อินเทอร์เน็ตหรือส่วนประกอบอื่นใดไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือ (iv) เกิดอันตรายหรือความเสียหายขึ้นต่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณหรือของบุคคลอื่น ที่อาจเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความพยายามใดๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หากการแข่งขันไม่สามารถดำเนินการได้จนเสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงคอมพิวเตอร์เสียหายจากไวรัส เกิดข้อผิดพลาด การรบกวน การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การขโมย ความผิดพลาดทางเทคนิค สถานการณ์สภาพอากาศร้ายแรง (รวมถึงฝน พายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว แต่ไม่จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี้) ไฟไหม้ ระเบิด เหตุสุดวิสัย อุปกรณ์ขัดข้อง สาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสปอนเซอร์ หรือสาเหตุอื่นใดที่อาจเป็นการทุจริตหรือเกี่ยวข้องกับการบริหาร การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่เหมาะสมในการแข่งขัน โดยไม่จำกัดเพียงเท่าที่ระบุไว้ สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก แก้ไข หรือระงับการแข่งขันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือบุคคลที่สามแต่ประการใด ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของสปอนเซอร์ แต่เพียงผู้เดียว

คุณยินยอมให้คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์หลุดพ้น (ในอัตราที่สูงที่สุดที่กฎหมายจะอนุญาตให้กระทำได้) จากความรับผิด การสูญเสีย ค่าฟ้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง การระงับข้อพิพาท คำพิพากษา ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ตามเกี่ยวกับการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความ

สูญเสียต่อคนหรือทรัพย์สิน (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี้) ซึ่งอาจเกิดจาก (i) การเข้าถึงส่วนประกอบใดๆของการแข่งขัน (ii) ลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมการแข่งขันในลักษณะใดๆก็ตาม (iii) การรับ เป็นเจ้าของ ใช้ หรือใช้รางวัลใหญ่ไปในทางที่ผิด (iv) การเตรียมการสำหรับ การเข้าร่วมในหรือการทอ้งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแข่งขัน (v) การกระทำการอย่างใดหรือทั้งหมดของผู้เข้าร่วมคนอื่น รวมถึงการร่วมมือระหว่างคุณและผู้เข้าแข่งขันคนอื่นในการโฆษณาด้วยตัวเองหรือโดยร่วมมือกัน (แม้ว่าจะมีข้อห้ามระบุไว้ในนี้แล้วอย่างชัดเจน) แต่ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวมาแล้ว (vi) ความผิดพลาดในการพิมพ์หรือในเรื่องอื่นเกี่ยวกับกฎอย่างเป็นทางการนี้ การประกาศใดๆเกี่ยวกับการแข่งขัน และการประกาศผู้ชนะรางวัลใหญ่ และ (vii) การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การทำให้เสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิส่วนบุคคล การเรียกร้อง หรือการฟ้องร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การใช้ภาพเหมือนของคุณ หรือการใช้สิทธิใดๆที่ได้ อนุญาตแก่คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน สำนักพิมพ์ และพันธมิตรของหน่วยงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

ตามความยินยอมให้พ้นผิดที่กล่าวไว้ในนี้ ถือว่าคุณ (i) สันนิษฐานได้ว่าอาจมีข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องบางอย่างแตกต่างจากที่คุณรู้ (หรือเชื่อว่าเป็นความจริง) เป็นอย่างมาก และ (ii) ยกเว้นการบังคับใช้มาตรา 1542 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และกฎใดๆก็ตามที่คล้ายกับข้อตกลงยินยอมที่ระบุไว้ในกฎอย่างเป็นทางการนี้

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีความยินยอมที่กล่าวไว้ข้างต้นถูกศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในพื้นที่นั้น ตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่าคุณตกลงว่า (i) ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และการฟ้องร้องใดหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการมอบรางวัลนั้น จะใช้วิธีการส่วนบุคคลในการแก้ไขปัญหา โดยจะไม่ใช้วิธีฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ (ii) ข้อเรียกร้อง การวินิจฉัย หรือคำตัดสินใดๆจะถูกจำกัดไว้เพียงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันด้วย แต่ไม่รวมถึงค่าทนายความ และ (iii) ไม่ว่าในกรณีใดๆที่คุณได้รับคำตัดสินและได้สละสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับค่าเสียหายสำหรับการลงโทษ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา และสิทธิใดๆในการได้รับค่าเสียหายเพิ่มมากขึ้น ผู้ชนะการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรางวัลใหญ่หลังส่งมอบแล้ว สปอนเซอร์ไม่ต้องแสดงหรือรับประกันเกี่ยวกับรูปร่าง ความปลอดภัย หรือการนำเสนอของรางวัลใหญ่

ความยินยอมดังกล่าวนี้ครอบคลุมและปรับใช้รวมถึงความเสียหาย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย และความรับผิดชอบต่างๆรวมถึงผลที่ตามมาที่ยังไม่ทราบ ไม่สามารถเห็นล่วงหน้า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่เป็นที่น่าสงสัย โดยปรับใช้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมานี้ที่ได้ทราบและเปิดเผยแล้ว

## การตีความและข้อพิพาท

การตีความกฎอย่างเป็นทางการนี้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสปอนเซอร์ การตัดสินหรือการตีความใดๆที่กระทำโดยสปอนเซอร์ถือเป็นที่สุด การตีความหมาย การอธิบาย หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎอย่างเป็นทางการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ คุณตกลงว่าการที่คุณยังคงมีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือใช้แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าคุณยอมรับการตีความหมาย การอธิบาย หรือการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคุณและสปอนเซอร์ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกฎอย่างเป็นทางการหรือการแข่งขันนี้ อาจยื่นให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสิน (ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎอย่างเป็นทางการนี้) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้ การตัดสินคดีนี้จะกระทำโดยหน่วยงานพิจารณาคดีและไกล่เกลี่ยโดยอนุญาตตุลาการ (JAMS) ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะตัดสินโดยอนุญาตตุลาการเพียงผู้เดียว โดยเป็นไปตามกฎและวิธีพิจารณาคดีของ JAMS ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ศาลใดๆที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาจเข้าร่วมในการตัดสินของอนุญาตตุลาการได้ ในกรณีที่กฎหมายห้ามไม่ให้ใช้อนุญาตตุลาการในการตัดสินข้อเรียกร้องใด (“ข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถชี้ขาดโดยอนุญาตตุลาการได้”) ทั้งสปอนเซอร์และคุณตกลงว่าให้ยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมดให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด โดยการชี้ขาดนี้จะไม่ส่งผลต่อข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถชี้ขาดโดยอนุญาตตุลาการได้ แต่จะใช้บังคับกับข้อเรียกร้องอื่นๆแทน ส่วนค่าใช้จ่ายในการชี้ขาดนี้ คู่กรณีจะต้องรับผิดชอบเท่าๆกัน ยกเว้นมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กฎอย่างเป็นทางการ การแข่งขัน และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องใดๆให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณตกลงจะยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถชี้ขาดโดยอนุญาตตุลาการได้ต่อศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐที่อยู่ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยจะไม่เรียกร้องว่าศาลดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือเป็นภาระต่อคุณในการพิจารณาคดี

## การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะป้องกันและชดเชยค่าเสียหายให้กับคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์จากข้อเรียกร้อง คำร้องขอ การฟ้องร้อง ความรับผิด คำพิพากษา การระงับข้อพิพาท การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และ/หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆตามกฎหมาย หลักความยุติธรรม สัญญา หรือการละเมิด (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษา โดยไม่ได้จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี้) ในชนิดและลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก (หรือมีสาเหตุมาจาก) การที่คุณกระทำหรือไม่กระทำการใดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับกฎอย่างเป็นทางการนี้

หากมีบุคคลใดฟ้องร้องคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน หรือสำนักพิมพ์จากการที่คุณละเมิดกฎใดๆในกฎอย่างเป็นทางการนี้ จากการที่คุณใช้แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง จากการกระทำ การงดเว้น

การกระทำ หรือความประพฤติของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันนี้ คุณตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากความรับผิด ค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องนั้น (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด) ให้กับคณะสπονเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายให้คณะสπονเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ จากข้อเรียกร้อง คำร้องขอ การฟ้องร้อง ความรับผิด คำพิพากษา การระงับข้อพิพาท การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และ/หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆตามกฎหมาย หลักความยุติธรรม สัญญา หรือการละเมิด (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษา โดยไม่ได้จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี้) ในชนิดและลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก (หรือมีสาเหตุมาจาก) หุ้นส่วน ครอบครัว ผู้ร่วมงาน นายหน้า ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้รับโอนสิทธิ ผู้ดำเนินการ หรือบุคคลหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ในลักษณะใดๆก็ตาม

หน้าที่ของคุณที่จะต้องป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายให้คณะสπονเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์นั้น จะใช้ในกรณีเกี่ยวกับความประมาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจากการเจตนากระทำความผิดที่ได้กระทำโดยตัวคุณเองหรือผู้เกี่ยวข้องกับคุณ ภาระหน้าที่ที่จะต้องป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนี้รวมไปถึงข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บส่วนบุคคล การบาดเจ็บต่อร่างกาย ความตาย ความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน การที่ทรัพย์สินนั้นถูกทำลาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ การฝ่าฝืน หรือการละเมิดบุคคลที่สามเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิโดยธรรม หรือสิทธิอื่นใดที่เทียบเท่าตามหลักกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี

คุณตกลงในนามของทายาท ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้รับมอบหมายของคุณว่าจะกระทำโดยส่วนตัวหรือร่วมกัน ป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายให้กับคณะสπονเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ จากการกระทำ การฟ้องร้อง การเรียกร้อง คำร้องขอที่เกิดจากความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บ ความตาย ที่อาจเกิดขึ้นนับจากนี้ต่อคณะสπονเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ เนื่องจากการเข้าร่วมการแข่งขันของคุณ

แม้ว่าจะมีข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวระบุเอาไว้แล้ว หากคณะสπονเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ใดประสงค์จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง หน่วยงานเหล่านี้ขอสงวนสิทธิอย่างชัดแจ้งที่จะกระทำการดังกล่าวได้ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง

**เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์**

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น คุณควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกสิ่งที่คุณอ่านหรือเห็นในหนังสือหรือในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ยกเว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งคุณไม่อาจทำซ้ำ ดัดแปลง ทำสำเนาแพร่หลายโดยการขาย การโอนกรรมสิทธิ์โดยวิธีอื่น หรือโดยการเช่า ให้เช่า ให้ยืม แสดง หรือเปิดเผยงานอันมีลิขสิทธิ์ใดๆต่อสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

บริษัท Third Floor Fun จำกัด *Endgame* และ *Endgame 3: Rules of the game* เป็นเครื่องหมายการค้าของสปอนเซอร์ บริษัทในเครือของสปอนเซอร์ หรือสำนักพิมพ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เครื่องหมายการค้าให้บริการ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือชื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

### **แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง**

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆทั้งหมดของสปอนเซอร์ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ผู้ร่วมงาน ตัวแทน หรือบริษัทในเครือของสปอนเซอร์ รวมถึงคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์อาจมีเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ของหน่วยงานตนเองภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป สปอนเซอร์สนับสนุนให้คุณอ่านและพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละเว็บไซต์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นของหน่วยงานบุคคลที่สามที่คุณใช้งานเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ของหน่วยงานบุคคลที่สามที่คุณใช้เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน อาจทำให้คุณถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันได้

กรณีที่คุณใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับการใช้งาน คุณจะพบว่าหน้าที่คุณค้นหา (i) มีข้อความระบุว่าเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งาน และ (ii) แนะนำให้คุณอัปเดตโปรแกรมค้นหาของคุณ หรือให้คุณใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือแบบพกพาที่รองรับการใช้งานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในทำนองเดียวกันนี้ ในกรณีที่คุณใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ถึงขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับดูหรือจัดการเนื้อหาของการแข่งขัน คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาได้ตามลักษณะที่เจตนาแสดงไว้ ถึงแม้จะมีความพยายามทำให้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันรองรับการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์รุ่นเก่าอาจใช้งานไม่ได้ และเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์รุ่นใหม่ก็อาจใช้งานไม่ได้หากวางตลาดภายหลังการพัฒนาของการแข่งขัน คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆเกี่ยวกับการรองรับการใช้งานของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์

คุณไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของสปอนเซอร์ต่อสาธารณะได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากสปอนเซอร์ หากคุณเลือกเชื่อมต่อไปยังหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ

สปอนเซอร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวถูกต้องก่อนจะเชื่อข้อมูลนั้น  
ลิงก์เชื่อมต่อและข้อมูลในลิงก์นั้นอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

แอปพลิเคชันของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ/หรือเว็บไซต์และลิงก์เชื่อมต่อใดๆจะถูกจัดเตรียมไว้ให้บนพื้นฐาน  
ของสภาพปัจจุบันและตามที่มิในปัจจุบัน โดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย คุณสละสิทธิเรียกร้องใดๆ  
เกี่ยวกับความไม่ถูกต้อง การละเลย ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ/  
หรือเว็บไซต์ของสปอนเซอร์และเว็บไซต์ใดๆที่สปอนเซอร์ได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงไว้ คณะสปอนเซอร์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ  
ความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากตามธรรมชาติของการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว  
ข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้

หากคุณส่งอีเมล ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือเนื้อหาอื่นใดให้กับแอปพลิเคชันของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ/  
หรือเว็บไซต์ของสปอนเซอร์ ถือว่าคุณอนุญาตให้สปอนเซอร์และ/หรือผู้ที่สปอนเซอร์กำหนดมีสิทธิเก็บและใช้ข้อมูล  
เหล่านั้นได้อย่างถาวร ในที่ใดก็ได้บนเว็บไซต์ของสปอนเซอร์ เว็บไซต์ หรือสื่อใดๆ โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนหรือชดใช้  
ค่าเสียหายแต่อย่างใด

## พื้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์

สปอนเซอร์อาจสร้างหน้าเว็บไซต์หรือใช้บริการ Twitter, Facebook, YouTube, Instagram สื่อสังคมออนไลน์  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันหรือหนังสือ (“พื้นที่แสดงความคิด  
เห็นออนไลน์”) ข้อมูลเหล่านี้บุคคลอื่นสามารถดูได้เช่นกัน พื้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์นี้ได้เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วม  
ใช้ โดยห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ และใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสม การใช้พื้นที่  
ดังกล่าวนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่ระบุไว้นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด การแสดงความคิดเห็นออนไลน์โดยละเมิดกฎ  
อย่างเป็นทางการอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันของคุณ

เมื่อคุณใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์นี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สปอนเซอร์  
กำหนดไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ให้บริการพื้นที่แสดงความคิดเห็น  
ออนไลน์นี้ คุณตกลงว่าสปอนเซอร์มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการถอดคุณออกจากพื้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์ใดๆหากคุณ  
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสปอนเซอร์หรือของผู้ให้บริการพื้นที่ดังกล่าว

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น

คำตอบของการแข่งขันได้รับการตรวจสอบ บันทึก เก็บ และปิดผนึกไว้ในสถานที่ปลอดภัย การแข่งขันนี้จัดเตรียมไว้ตามพื้นฐานสภาพปัจจุบัน

ปริศนาทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือและ/หรือได้เผยแพร่ตลอดระยะเวลาการแข่งขันนั้นอยู่บนพื้นฐานความรู้ของประชาชนทั่วไป ปริศนาที่มาจากงานเขียน ภาพเคลื่อนไหว หรือจากศิลปะรูปแบบอื่น ๆ นั้นไม่ได้ทำขึ้น และไม่ได้เจตนาจะบ่งชี้ แสดงความเกี่ยวพัน เชื่อมโยง หรือการสนับสนุนใดๆจากคณะกรรมการ สปอนเซอร์ คณะกรรมการแข่งขัน และสำนักพิมพ์ ที่มีต่องานเขียน ภาพเคลื่อนไหว หรือจากศิลปะรูปแบบอื่น ๆ นั้นแต่อย่างใด

สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เลื่อนเวลา หรือยกเลิกการแข่งขันในกรณีที่คำตอบถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ หรือในกรณีที่การแข่งขันมีการสมยอมหรือทุจริตในทางใดๆเกิดขึ้น

หากข้อบังคับใดในกฎอย่างเป็นทางการนี้ถูกประกาศว่าไม่สมบูรณด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ให้ถือว่ากฎอย่างเป็นทางการนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ

## ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อสปอนเซอร์ กรุณาติดต่อผ่าน [questions@endgamerules.com](mailto:questions@endgamerules.com) โดยใช้อีเมลที่มีความยาวไม่เกิน 250 คำ หรือส่งจดหมายความยาวไม่เกิน 250 คำ จ่าหน้าซองถึง Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 หากส่งอีเมลหรือจดหมายที่ยาวกว่า 250 คำ สปอนเซอร์จะไม่อ่านอีเมลหรือจดหมายนั้น เนื่องจากมีอีเมลและจดหมายจำนวนมาก ทำให้สปอนเซอร์อาจไม่สามารถตอบอีเมลและจดหมายทั้งหมดได้ เว้นแต่กรณีที่สปอนเซอร์เห็นว่าการตอบนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ กรุณาระบุชื่อของคุณ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ

หากต้องการทราบชื่อของผู้ชนะการแข่งขัน ให้ส่งคำร้องขอและระบุที่อยู่ของตนเอง ใส่ซองติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึง Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563